



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การกำหนดกรอบระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการประเมินและแบบประเมินค่างานของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัย
(สายสนับสนุน) และหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ได้เตรียมความ
พร้อมในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยมีรายละเอียดตามบัญชีสรุป แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เป็รื่อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

บัญชีกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับชำนาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลำดับ	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งประเภท	ตำแหน่งเดิม		กำหนดระดับเป็น	
			ชื่อตำแหน่ง	ระดับ	ชื่อตำแหน่ง	ระดับ
คณะวิทยาการจัดการ						
๑	๑๒๐๓๕	เชี่ยวชาญเฉพาะ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ
๒	๑๒๑๗๗	วิชาชีพเฉพาะ	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	ชำนาญการ
วิทยาลัยการฝึกหัดครู						
๓	๑๒๐๓๑	เชี่ยวชาญเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ชำนาญการ
๔	๑๒๑๗๔	เชี่ยวชาญเฉพาะ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ
๕	๑๒๐๓๐	เชี่ยวชาญเฉพาะ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ
๖	๑๒๑๕๗	เชี่ยวชาญเฉพาะ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ
๗	๑๒๑๖๕	เชี่ยวชาญเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ชำนาญการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา						
๘	๑๒๑๘๒	เชี่ยวชาญเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ชำนาญการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย						
๙	๒๒๓๓๕	วิชาชีพเฉพาะ	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์	ชำนาญการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม						
๑๐	๑๒๐๔๙	เชี่ยวชาญเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	ชำนาญการ

